

Việt Nam - Hà Lan ký thỏa thuận thực hiện Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực hải quan

02:04 03/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Thỏa thuận này nhằm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định giữa Việt Nam và Vương quốc Hà Lan về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan đã được hai nước ký ngày 9/4/2019.

Ngày 2/11, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar đã trao đổi Thỏa thuận về việc thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Hà Lan về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Về hợp tác trong lĩnh vực hải quan, bên cạnh Hiệp định hợp tác cấp Nhà nước trong lĩnh vực hải quan đã được ký kết, Hải quan Hà Lan là một trong các đối tác thường xuyên có hoạt động hợp tác, hỗ trợ Hải quan Việt Nam.



Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar trao đổi Thỏa thuận về việc thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Hà Lan trong lĩnh vực hải quan.

Thời gian qua, trên cơ sở các thế mạnh của Hải quan Hà Lan, hai bên đã tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm về quản lý hải quan tại cảng biển, quản lý rủi ro và xác định trọng điểm, quản lý hải quan tại sân bay.

Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ cung cấp, xác minh thông tin phục vụ công tác kiểm soát, chống buôn lậu. Một số nội dung mà hai bên dự kiến sẽ triển khai trong khuôn khổ hợp tác, trao đổi nghiệp vụ trong thời gian tới gồm: Phối hợp chia sẻ thông tin, thương mại điện tử, hải quan xanh, chuyển đổi số, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ; trị giá hải quan; xuất xứ...

Theo thỏa thuận ký kết, các hoạt động hợp tác trọng tâm bao gồm cách thức hai bên trao đổi, thống nhất thực hiện việc truyền thông tin tự động, các thông tin được gửi kèm khi trao đổi yêu cầu, cách xác định cơ quan có thẩm quyền thực hiện yêu cầu...

Về quan hệ ngoại giao song phương giữa hai nước, Việt Nam và Hà Lan đã trở thành đối tác toàn diện vào năm 2019. Hà Lan là một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam với nhiều dự án đầu tư của các tập đoàn lớn.

Về kim ngạch xuất nhập khẩu, Hà Lan là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Năm 2022, xuất khẩu của Việt Nam sang Hà Lan đạt 10,43 tỷ USD (năm 2021 là 7,69 tỷ USD). Xuất khẩu của Hà Lan sang Việt Nam 0,67 tỷ USD (năm 2021 là 0,69 tỷ USD). Xét về kim ngạch xuất khẩu, Hà Lan là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam năm 2022 (sau Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông).

Dự kiến cuối tháng 11/2023, đoàn lãnh đạo cấp cao của Hải quan Hà Lan do Phó Tổng cục trưởng Hải quan Hà Lan làm Trưởng đoàn sẽ sang thăm và làm việc tại với Hải quan Việt Nam.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoiambao.vn/public/viet-nam-ha-lan-ky-thoa-thuan-thuc-hien-hiep-dinh-hop-tac-trong-linh-vuc-hai-quan>